

ครูสภาประกาศให้เงินอุดหนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

นำเสนอเมื่อ : 29 ธ.ค. 2559

ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการครูสภา กล่าวว่า ครูสภากำหนดจัดสรรเงินอุดหนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 แก่เครือข่ายทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีการรวมตัวกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพในรูปแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) โดยครูสภาคาดหวังว่าการรวมตัวทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ที่แท้จริงและต่อเนื่องจะทำให้เพิ่มสมรรถนะในการทำงานของทุกฝ่าย ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน การบริหาร และการปฏิรูปสถานศึกษาที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการรวมตัวร่วมพลังของกลุ่มคนทางวิชาชีพที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นต่อตนเอง ต่อผู้เรียน และต่อวิชาชีพ การพัฒนาวิชาชีพที่มาจากการลงมือปฏิบัติบนฐานการทำงานจริงที่อิงพื้นที่การปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560 คือ เครือข่ายทางวิชาชีพที่เกิดจากการรวมตัวกันของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์ และหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทางการศึกษา ภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พันธกิจ และแนวคิดรวมกัน ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาการศึกษาของชาติอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการดำเนินงานของ 1) การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms) 2) การปฏิบัติที่มีเป้าหมายรวมกัน คือ การเรียนรูของผู้เรียน (Collective focus on student learning) 3) การร่วมมือร่วมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration) 4) การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit) และ 5) การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection dialogue) อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ปี 2560 ครูสภามีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายที่ครอบคลุม ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ “เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” “เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา” และ “เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู” ให้จัดรวมตัวกันจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ โดยสงแบบเสนอโครงการมายังสำนักงานเลขาธิการครูสภา เพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ จำนวน 4.5 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

- “เครือข่ายระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” อุดหนุนเครือข่ายฯ ละไม่เกิน 50,000 บาท ต้องแสดง (1) หลักฐานการได้รับรางวัล (2) เอกสารแสดงแนวคิด/รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติดี ที่ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (3) รายชื่อผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อยจำนวน 10 คน ขึ้นไป (4) สถานศึกษาเป้าหมายที่ใช่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ และ (5) แผนการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
- “เครือข่ายระดับหน่วยงานทางการศึกษา” อุดหนุนเครือข่ายฯ ละไม่เกิน 200,000 บาท ต้องแสดง (1) หลักฐานถึงการได้รับรางวัล (2) เป็นโครงการที่เสนอโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (3) เอกสารแสดงแนวคิด/รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติดี ที่ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (4) รายชื่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อยจำนวน 5 สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา ขึ้นไป (5) สถานศึกษาเป้าหมายที่ใช่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ และ (6) แผนการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

- “**เครือข่ายระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู**” อุดหนุนเครือข่ายฯ ละไม่เกิน 200,000 บาท ต้องแสดง (1) หลักฐานถึงการจัดตั้ง หรือขอบังคับที่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ (2) หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ยังมีวาระการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2560 (3) รายงานหลักฐานผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2559 ที่สะท้อนถึงความสำเร็จและความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม (4) เอกสารแสดงแนวคิด/รูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี ที่ชัดเจน และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (5) สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยจำนวน 40 คน ขึ้นไป (6) สถานศึกษาเป้าหมายที่ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม (7) แผนการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และ (8) ฤทธิ์ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา
ต้องไม่ค้างส่งรายงานผลการดำเนินงานที่เคยได้รับเงินอุดหนุนจากคุรุสภา และส่งรายงานผลตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

เครือข่ายที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่เครือข่ายในแต่ละระดับ ตามลักษณะของโครงการที่มีหลักการและเหตุผลชัดเจน มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการและเป็นโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ หรือเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ เครือข่าย 1 เครือข่าย สามารถยื่นแบบเสนอโครงการฯ ได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น โดยบันทึกเป็นไฟล์ Word และ .PDF ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ พร้อมเอกสารประกอบการเสนอโครงการ

สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยยื่น “ด้วยตนเอง” (ในวันและเวลาราชการ) หรือ “ทางไปรษณีย์” หนาซองระบุว่า “ขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560” ยึดวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ 128/1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ “ทาง e-mail : plc@ksp.or.th” ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 24.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ โทร 02 282 3157 และ 02 280 6366 หรือเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th



คุรุสภาเชิงุชวณครูและบุคลากรทางการศึทษา

ทหน่วยงานทางการศึทษา และกลุ่มสมาชิกวิชาชีพรุ ส่งโครงการเพือชอรับ

เงินอุดหนุนครือข่ายพัฒนาวิชาชีพรุ และบุคลากรทางการศึทษา ประจำปี 2560

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง

28 กุมภาพันธ์ 2560

ในวันและเวลาราชการ



ส่งโครงการฯ **ได้ด้วยตนเอง** หรือ **ทางไปรษณีย์** ที่ กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตสุสิต กทม. 10300

โทร. 0 2282 3157 หรือ 0 2280 6366 อูรายละเอือดเพิ่มเติมที่ www.ksp.or.th